



บทที่ 460

รางวัลคุณธรรมอวอร์ด

ข้าแต่พระเป็นเจ้า มีคำพูดอยู่เสมอๆ ว่า พวกเขาสวดภาวนาแล้วพระเจ้าอยู่ไหนไม่เห็นทรงตอบพวกเขาเลย ลูกขอเป็นพยานด้วยชีวิตว่าพระองค์ทรงได้ยินคำสวดภาวนาของเรามนุษย์ทุกคน และพระองค์ทรงตอบคำสวดภาวนาของทุกคน แต่ในแบบฉบับตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ทรงตอบเป็นคำพูดเหมือนมนุษย์ตอบมนุษย์

การที่เราสวดทูลขออะไรจากพระเจ้าแล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราทูลขอ นั่นคือคำตอบจากพระองค์ว่า สิ่งที่เราทูลขอนั้น ไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ การที่บางครั้งมีเพื่อนฝูงหรือผู้คนในสังคมพูดอะไรกับเราในสิ่งที่เรากำลังสวดอธิษฐานอยู่โดยที่เขาไม่ทราบเลย นั่นคือการทรงตอบของพระเจ้า

ตอนที่ลูกจะมีอายุครบ 5 รอบ หรือที่เรียกกันว่าฉลองแซยิด ลูกคิดเข้าคืดออกว่าควรจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตตัวเองใหม่ ใจหนึ่งก็อยากเขียน ใจหนึ่งก็ไม่กล้า เราไม่ใช่เป็นคนดังในสังคม จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของตนเอง เวิร์ปหรือเปล่า? แล้วอยู่ๆ เพื่อนที่ลูกเรียกว่าเพื่อนจิตวิญญาณ (Soul friend) จากคริสตจักรที่ลูกไปแสวงหาพระเจาก็พูดขึ้นมาวันหนึ่ง โดยลูกไม่ได้พูดถึงความในใจว่าต้องการเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตตัวเองให้เขาฟังเลยว่า ทำไมลูกไม่เขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเองเป็นหนังสือล่ะ ลูกถามว่า เขียนเมื่อไหร่ในโอกาสอะไร เขาตอบว่า เมื่อในโอกาสฉลองวันเกิดก็ได้!!! ทั้งๆ ที่เขาไม่ทราบวันเกิดของลูกและไม่ทราบว่าลูกกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่

นี่คือการทรงตอบคำอธิษฐานโดยตรงจากพระเจ้าถึงลูกผ่านเพื่อนคนนี้ แสดงว่าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้เขียนเรื่องราวชีวิตของลูกเป็นหนังสือ

เรื่องการก่อตั้งมูลนิธิที่จะนำอาหารที่เหลือในวงจรธุรกิจไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ เป็นโครงการที่ค้างในใจของลูกมาตั้ง 8 ปี แต่ลูกสวดอธิษฐานมาอย่างต่อเนื่อง แล้วพระองค์ก็ทรงตอบคำอธิษฐานทุกอย่างของลูก เมื่อได้รับเครื่องหมายชัดเจนเช่นนี้ ลูกจึงทุ่มเทอย่างเต็มที่กับโครงการนี้ แม้ว่าตอนเริ่มก่อตั้งลูกจะไม่เห็นทั้งไก่หรือไข่ ที่คนมักจะพูดว่าอะไรมาก่อนกัน ลูกออกไปหาเลย ตอนนี้มีทั้งไก่และไข่เต็มแล้ว 😊

หากเราสื่อสารกับพระเจ้าทุกวันๆ โดยการสวดภาวนาและอ่านหรือฟังพระวาจาของพระองค์ทุกวันๆ เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในการทรงนำชีวิตของเราอย่างชัดเจนและแจ่มชัด ทั้งนี้เราต้องเปิดหู เปิดตา และเปิดใจในการรับพระเจ้าเข้ามาเป็นผู้ทรงนำชีวิตของเรา

ในต้นเดือนมิ.ย. 2022 ที่ผ่านมา มีเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นมัธยมคนหนึ่งได้ติดต่อลูกมา บอกกับลูกว่าเธอทราบมาว่ามีองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนให้สื่อและองค์กรต่างๆ ดำเนินการอย่างมีคุณธรรมและได้ให้รางวัลคุณธรรมอวอร์ดแก่สื่อและองค์กรต่างๆ มาเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ปีนี้เป็นปีแรกที่จะให้มีรางวัลประเภทบุคคล ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลว่าคนที่ทำความดีในประเทศไทยมีอยู่มากมาย แต่สังคมไม่ค่อยทราบ ดังนั้นปีนี้จึงต้องการให้รางวัลแก่ประเภทบุคคล เพื่อให้สปอร์ตไลท์ไปส่องยังผู้ที่ทำคุณ



งามความดีทั้งหลายให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และต้องการเชิดชูดีให้เกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ทำความดี เพื่อให้ทำความดีต่อไป

ลูกฟังเสร็จ บอกกับเพื่อนคนนี้ว่า ลูกคงมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นหนึ่งของผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประเภทบุคคล แต่เพื่อนคนนี้มีความเห็นอย่างหนักแน่นว่าลูกมีคุณสมบัติพอและบอกว่าเธอจะขอให้ประธานรุ่นนักเรียนของเราเป็นผู้เสนอชื่อ

มาจากเพื่อนนักเรียนผู้มีน้ำใจเช่นนี้ ลูกจึงไม่กล้าขัดใจ เขาให้เขียนตั้งแต่ประวัติการให้อภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษแล้วก็ตาม การก่อตั้งศูนย์บรรเทาใจช่วยเหลือผู้มีความทุกข์ แต่ไม่มีที่พึ่งทางใจ การไปช่วยเหลืองานของคนชราของรัฐจนได้รับโล่จากรัฐบาล .....

ต่อมาในเดือนเดือนส.ค. 2022 ลูกได้รับแจ้งจากประธานรุ่นที่เสนอชื่อลูกว่า ลูกได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกไปแล้ว ตอนนั้นชื่อของลูกได้ถูกเสนอเข้าไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ ซึ่งเขาต้องการข้อมูลพร้อมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ ของลูกเพิ่มเติม หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหาลูกถามว่า คติพจน์ประจำใจของลูกคืออะไร ลูกตอบไปทันทีว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงานในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์”

สองสัปดาห์ต่อมา ลูกได้รับแจ้งว่าลูกได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประเภทบุคคลในงานระดับชาติเลยทีเดียว คืองานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 12 และผู้ที่เป็นผู้แจกรางวัลคือท่านรัฐมนตรีของกระทรวงที่ดูแลเรื่องคุณธรรมและวัฒนธรรม

เพื่อนๆ ในรุ่นต่างดีใจกันมากมาย รวมทั้งบรรดาครูบาอาจารย์โรงเรียนเก่าของลูกด้วย ลูกเขียนตอบเพื่อนๆ ว่า “นักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาเคยพูดไว้ว่า ‘ผู้ที่ไร้ญาติขาดมิตรและไม่มีคนเหลียวแลหรือสนใจเลย เป็นความยากจนยิ่งกว่าความหิวโหยเสียอีก’ ครั้งหนึ่งชีวิตลูกก็เคยตกอยู่ในสถานะเช่นนั้น ดังนั้นการที่มีเพื่อนนักเรียนรุ่นมัธยมปลายเป็นผู้มีน้ำใจเสนอชื่อและสนับสนุนจนลูกได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับลูกมาก จะได้รับรางวัลหรือไม่ เป็นประเด็นรอง”

และสิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับลูกในการได้รับรางวัลนี้ในวัยนี้นั้น สำหรับลูกแล้วนี่คือเป็นการทวงสื่อให้ลูกทราบบนของพระเจ้าว่า พระองค์ทรงทราบบถึงการถวายชีวิตทั้งครบของลูกในการรับใช้พระองค์ ตั้งแต่วันที่ที่ลูกรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 1996 เป็นต้นมา

คืนที่ลูกทราบบ ลูกหลังน้ำตาด้วยความกตัญญูต่อพระองค์และความดีใจที่มีเพื่อนที่มีความจริงใจและรักลูกเช่นนี้ ลูกจะไม่รับใช้พระองค์อีกๆ ขึ้นและต่อไปได้อย่างไร

**“ลูกเอ๋ย ถ้าท่านปรารถนาจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิด จงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคง อย่าตกใจเมื่อตกทุกข์ได้ยาก จงยึดพระองค์ไว้ อย่าพราดจากพระองค์ไปเลย เพื่อท่านจะได้รับเกียรติในวันปลายชีวิต” บสร. 2:1-3**

อาแมน

ลูกขอพระ: อากิดนเนสส์  
www.moving-themountain.com

